

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Trung Hồ, Trưởng Ban Biên tập Chuyên mục “Dân hỏi-Chính quyền trả lời”, tại cuộc họp tổng kết năm 2024, triển khai Kế hoạch năm 2025

Ngày 25/12/2024, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Trưởng Ban Biên tập Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” (Ban Biên tập) chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2024, triển khai Kế hoạch năm 2025 của UBND tỉnh thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”.

Thành phần dự họp theo Giấy mời số 849/GM-UBND, ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh.¹ Sau khi nghe Sở Nội vụ thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” quý I năm 2025, Kế hoạch năm 2025.

Cuộc họp đã nghe 07 ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Biên tập. Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban Biên tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Trưởng Ban Biên tập có ý kiến kết luận như sau:

Chuyên mục “Dân hỏi- Chính quyền trả lời” hoạt động đi vào nề nếp, ngày càng hiệu quả, góp phần phục vụ tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân trong việc triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; giải đáp những vấn đề mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, trong đời sống, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh... cần các cấp chính quyền giải đáp, thông tin kịp thời, chính thống. Chuyên mục cũng là kênh thông tin kết hợp cùng nhiều kênh thông tin khác để tổ chức Đảng, chính quyền các cấp nắm bắt, nhu cầu, định hướng dư luận xã hội, thấy được mặt được, hạn chế từ đó xây dựng giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong thời gian tới cho phù hợp, sát thực tế.

Đối với các văn bản: Báo cáo năm 2024, Kế hoạch năm 2025 của UBND tỉnh, Kế hoạch quý I của Ban Biên tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Biên tập (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về Báo cáo kết quả thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2024

Thống nhất kết quả hoạt động trong năm 2024, ghi nhận sự nỗ lực, tham gia có trách nhiệm của từng thành viên Ban Biên tập, Cơ quan thường trực và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương được mời làm diễn giả của Chuyên

¹ Thành viên Ban Biên tập vắng: ông Huỳnh Xuân Luật, ông Phạm Thanh Hùng.

mục; việc linh hoạt lựa chọn nhiều loại hình, kênh chuyển tải, lựa chọn chủ đề cơ bản phù hợp, hiệu quả. Ban Biên tập đã tổ chức họp, thảo luận và lựa chọn những vấn đề, nội dung mang tính thời sự, được dư luận, cử tri, quan tâm từ đó thu hút nhiều lượt người xem, nghe; qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề trọng tâm của địa phương cần chỉ đạo, điều hành, quản lý, định hướng; những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm...

Về hạn chế, cần đánh giá thêm một số vấn đề còn khó khăn như: Việc thông tin, tuyên truyền về Chuyên mục trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh và các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế; tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đặt câu hỏi với Chuyên mục và việc phối hợp khai thác các nguồn thông tin từ các cơ quan, đơn vị để thực hiện Chuyên mục còn hạn chế.

Một số Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chưa sắp xếp tham dự phối hợp thực hiện Chuyên mục theo kế hoạch, thời gian đã đề ra; chưa thực hiện tốt Quy định về Người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trên cơ sở góp ý của thành viên, Ban Biên tập sẽ tiếp thu và có giải pháp trong thời gian tới. Giao Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực Ban Biên tập hoàn chỉnh lại Báo cáo năm 2024 của Ban Biên tập, báo cáo của UBND tỉnh; lưu ý đánh giá bổ sung những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chuyên mục.

2. Về Kế hoạch thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” quý I/2025 và cả năm 2025.

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch dự kiến phát trên sóng truyền hình và sóng truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang mỗi tháng thực hiện từ 01 đến 03 Chuyên mục, năm 2025 dự kiến 36 Chuyên mục. Xuất bản trên Báo Kiên Giang (báo in và báo điện tử) mỗi tháng thực hiện từ 01 đến 03 Chuyên mục. Tùy theo tình hình thực tế có thể thực hiện ít hoặc nhiều hơn và điều chỉnh về thời gian thực hiện các Chuyên mục khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Biên tập.

Giao Sở Nội vụ, tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch năm 2025 và tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan.

Về Kế hoạch thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” quý I/2025: Giao Cơ quan thường trực Ban Biên tập tiếp thu ý kiến của các thành viên của Ban Biên tập, đề xuất nội dung các Chuyên mục đảm bảo tính thời sự.

3. Về đề nghị thay đổi khung giờ phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, đề nghị Ban Giám đốc Đài xem xét, thực hiện khi phù hợp.

4. Về đề nghị tăng giá thực hiện Chuyên mục trên Báo Kiên Giang, đề nghị Lãnh đạo Báo Kiên Giang trình xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập Chuyên mục “Dân hỏi- Chính quyền trả lời” đến các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo GM 849/GM-UBND;
- Ban Tuyên giáo TU (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND cấp huyện;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- P. KGVX;
- Lưu: VT, ckbich (01b) “HT”

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thái Thị Duy Quyên